



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๑-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ซึ่งดำเนินการรับสมัครเมื่อวันที่ ๑๘-๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวศิวาพร ยากลั่น	
๒	๐๐๒	นางสาวเจนจิรา กุลคำแสง	
๓	๐๐๓	นางสาวพัชชา ตันธนวิษุणे	
๔	๐๐๔	นางสาววิมลศรี จินदानุ	
๕	๐๐๕	นางนภาพร รัตนวิสัย	
๖	๐๐๖	นายอนุพงศ์ พิมแสน	
๗	๐๐๗	นางสาววัชรีย์ เพชรทะจันทร์	

และแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกถือปฏิบัติ และสิ่งที่จะต้องเตรียมไปในวันเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงสุภาพ โดยถอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และประพฤติกรรมเป็นสุภาพ

๒. สอบคัดเลือก ในที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และบัตรประจำตัวผู้สมัครไปในวันคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้

๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวิชุดา โชคภูเขียว)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี